



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ แนวหน้า ผู้จัดการ ออนไลน์ เว็บไซต์ไทย โพสต์ เว็บไซต์mthai tnnthailand.com news1005.fm</p>	<p><b>มลพิษ กทม.</b> -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 วันที่ 14 ม.ค.2562 พื้นที่กทม.และ ปริมณฑลคุณภาพอากาศโดยรวมยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ริมถนนมีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ ลบ.ม.) 18 พื้นที่ พื้นที่ทั่วไปมีค่าเกินมาตรฐาน 166 พื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยลดฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด ด้วยการห้ามใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาด ห้ามการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด รวมถึงลดการใช้รถยนต์ โดยสารส่วนบุคคล</p>
<p>มติชนออนไลน์ ไทยรัฐ ออนไลน์ ผู้จัดการ ออนไลน์ ThaiPBS TNN เว็บไซต์แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ Workpointnews news1005.fm สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น</p>	<p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง และ กำชับให้แก้ไขปัญหโดยเร็วที่สุด โดยต้องติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิด พื้นที่ที่มีฝุ่นละออง หนาแน่น ขอให้ประชาชนอยู่ภายในบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นได้ ในระดับสูง นอกจากนี้ ควรหมั่นสังเกตอาการเบื้องต้น หากมีอาการมากผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่ม เสี่ยง ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้ประสานงานกับกทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กทม.ได้สั่งการให้ทุกเขตกวาดล้างถนนอย่างเข้มข้นทุกวัน จัดอุปกรณ์ฉีด พ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่น ตรวจวัดควันดำ ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมทั้งประสานกับกรมฝนหลวงฯ เพื่อทำ ฝนเทียมในวันที่สภาพอากาศอำนวย</p>
<p>แนวหน้า ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น</p>	<p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ได้ประสานกับกรมฝนหลวงฯ เพื่อ ปฏิบัติการในวันที่สภาพอากาศอำนวยในการทำฝนเทียม และได้ประสานเพื่อบูรณาการมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา PM 2.55 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพอากาศ อุตุนิยมวิทยา ผวจ.ปริมณฑล 5 จังหวัด และได้เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศมาพูดคุย เพื่อให้เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็น B 20 ขอให้ประชาชน ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ คพ. และป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรม กลางแจ้งในพื้นที่เสี่ยง</p>
<p>เว็บไซต์กระปุก ข่าวเวิร์คพอยท์</p>	<p>-เสนอข่าว นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสภาพอากาศทุกวัน และ ประสานข้อมูลกับคพ.อย่างใกล้ชิด โดยเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว 2 ชุด ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ย. 2561</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นายชาติวี วัฒนเชจร ผอ. สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ผู้ว่าฯ กทม.ได้ตั้งคณะทำงานติดตามสภาพ อากาศอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดมาตรการแก้ปัญหาหยาบๆ ให้ 50 เขตหาแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาด สะอาดถนน ห้ามประชาชนเผาขยะหรือหญ้าแห้งในพื้นที่โล่งแจ้ง และส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ ทั่วกทม. พร้อมประสานกองบังคับการตำรวจจราจร กรมขนส่งทางบก ตรวจจับรถยนต์ควันดำ และห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอด รถ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าวันที่ 15-16 ม.ค.2562 ฝนจะตกในพื้นที่กทม.และปริมณฑล จึงคาดว่าฝุ่นขนาด เล็กจะถูกล้างออกไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว กรมอนามัย ออกประกาศแนะนำ 4 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรค ประจำตัว งดออกนอกบ้าน ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้ง หากเป็นผู้ที่มี ปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคปอดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หน้ากาก ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบ ทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมอย่างน้อย 5 วัน และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ส่วนประชาชนทั่วไป เลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้านและท่องเที่ยว หากจำเป็นต้องสวม หน้ากาก N 95 งดทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากและออกกำลังกายกลางแจ้ง หากประชาชนมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบ แพทย์ทันที ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ เพื่อลดฝุ่นละอองที่เข้ามา และทุกคนต้องมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์</p> <p>มติชน</p>	<p>จิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เช่น เผาขยะ ไปไม้ กิ่งไม้ ลดการจุดธูป และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>-เสนอข่าว กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) เปิดเผยแพร่สถิติการจัดอันดับเมืองหลวงที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก พร้อมด้วย #ขออากาศดีคืนกลับมา และ #RightToCleanAir โดยระบุ 10 อันดับเมืองหลวงที่มีคุณภาพอากาศเลวร้าย ได้แก่ 1.นิวเดลี ประเทศอินเดีย 2.ธากา ประเทศบังกลาเทศ 3.โกกาดา ประเทศอินเดีย 4.เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 5.กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 6.อุลาน บาตาร์ ประเทศมองโกเลีย 7.มูมไบ ประเทศอินเดีย 8.หูอัน ประเทศจีน 9.กรุงเทพฯ ประเทศไทย และ 10.คูไบ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์</p> <p>-เสนอข่าว พรรคอนาคตใหม่จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดย นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า มีรายงานวิจัยจากต่างประเทศจำนวนมากระบุว่าฝุ่นมลพิษประเภทนี้สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ อยากให้คพ. และสส. สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนมากขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ทันหุ้น</p> <p>ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยรัฐ ออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา nationtv.tv thaiquote.org innnews.co.th</p> <p>เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>คำรักรักษาพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า หลังคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีมติเมื่อวันที่ 9 ม.ค. หวังว่ารพ.พาณิชย์จะทำตามมติซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าครม.ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานกลุ่มบริษัทผลิตเวชการ ให้ความเห็นว่า รพ.พาณิชย์น่าจะได้อะไรหรือเรื่องนี้กับสธ.ก่อน ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องบรรจุรายการของยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เข้าไว้ในบัญชีควบคุมราคาสินค้า ด้าน สมาชิกสมาคมรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง กล่าวว่า การนำบัญชียา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เข้าไปอยู่ในรายการควบคุมราคาของราชการ ถือเป็นนโยบายที่ผิดพลาด จะทำให้รพ.เอกชนต้องปรับลดราคาลงขณะที่ยังต้องรักษาคุณภาพของการให้บริการเช่นเดิม ทำให้รพ.ประสบปัญหาขาดทุน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยราว 30 ล้านคน มีมากกว่า 14% ที่มาเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในรพ.เอกชนเพราะราคาถูกกว่ามาก เมื่อรัฐบาลประกาศให้ไทยเป็น Medical Hub เพื่อเป็นช่องทางนำเงินตราเข้าประเทศ ก็ไม่ควรมาควบคุมราคา</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากธุรกิจประกันชีวิต มองว่า การควบคุมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะทำให้ค่าสินไหมในส่วนของค่ารักษาพยาบาลถูกลงภาคธุรกิจสามารถปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยถูกลงได้ การควบคุมราคาค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ จะเป็นการควบคุมไม่ให้ค่ารักษาพยาบาลขึ้นไปได้ง่าย</p> <p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงคำขอจดสิทธิบัตรกัญชา 13 คำขอ ที่เป็นการยื่นขอจดสารสกัดจากกัญชาและองค์ประกอบที่มีสารสกัดกัญชาเป็นส่วนผสม ว่า ได้ใช้มาตรา 30 พ.ร.บ.สิทธิบัตรปฏิเสธการขอจดไปแล้ว 3 คำขอ เพราะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีความใหม่พอ แต่ผู้ยื่นจดยังสามารถชี้แจงใหม่ อุทธรณ์หรือฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้นอกจากนี้ ยังมีการละทิ้งไป 3 คำขอ ส่วนที่เหลืออีก 7 คำขอ แบ่งเป็น 1 คำขอที่ยื่นจดสารสกัดจากกัญชา รพ.พาณิชย์ได้สั่งการให้ใช้อำนาจอธิบดีตามมาตรา 30 สั่งปฏิเสธคำขอ เพราะขัดกับมาตรา 9 (1) พ.ร.บ.สิทธิบัตร แต่มีขั้นตอนตามกฎหมายหลายขั้นตอนก่อนจะมาถึงการปฏิเสธ และอีก 6 คำขอเป็นองค์ประกอบสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนผสม ซึ่งทั้ง 7 คำขอ รพ.พาณิชย์ให้กรมฯ ร่วมกับภาคประชาสังคม พิจารณาหาทางออกร่วมกัน โดยที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ.สิทธิบัตรของไทย และไม่ขัดกับความตกลงระหว่างประเทศ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ ทัศนะจากผู้อ่าน</p>	<p><b>ระบบสุขภาพไทย</b></p> <p>-เสนอบทความโดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ว่า จากรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก พบว่าไทยมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพดีขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อหัวของประชาชนลดลงถึง 40% เหลือเพียงประมาณ 7,200 บาทต่อปี โดยมีอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้นเป็น 75.1 ปี ขณะที่ประเทศอื่นมีการใช้จ่ายงบประมาณใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนมากกว่าไทย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน หรือในประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐ อังกฤษ ทั้งนี้การเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิภาพการใช้จ่ายในบริการสุขภาพประชาชน จะเปรียบเทียบเฉพาะประเทศที่ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยมากกว่า 70 ปีขึ้นไป จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวมากกว่า 5,000 ดอลลาร์ และมีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน</p>
<p>The nation สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สธ. กล่าวในงาน “รำลึก 11 ปี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” ว่า แม้ไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาถึง 17 ปี แต่ยังมีสิ่งที่ทำทลาย คือ การสร้างความยั่งยืนในระบบหลักประกันสุขภาพ ภายใต้ความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลง เช่น สังคมผู้สูงอายุที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่มีราคาแพง นโยบายแอบแฝงภายใต้ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยสามารถจัดการกับสิ่งทำทลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งการดำเนินงานมิตรภาพบำบัด ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เสริมสร้างความเข้มแข็งบริการปฐมภูมิ และย้ำว่าระบบหลักประกันสุขภาพจะต้องเดินหน้าต่อไป ทุกรัฐบาลต้องดำเนินการเพราะเป็นการลงทุนเพื่อชาติ เนื่องจากประเทศจะเจริญและเศรษฐกิจจะเติบโตได้ประชาชนต้องมีสุขภาพดี</p>
<p>ไทยรัฐ M2F กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไทยรัฐ เว็บเดลินิวส์ INN สำนักข่าวไทย ผจก.ออนไลน์</p>	<p><b>โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวว่า เด็ก ๆ มักไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ ซึ่งติดต่อกันง่ายทางการไอ จาม และการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของเด็กที่เป็นหวัด จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลและสังเกตเด็กเป็นพิเศษ หากกลับจากเที่ยวงานวันเด็กแล้วป่วยเป็นหวัด โดยมีไข้สูงเกิน 3 วัน ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>M2F คมชัดลึก ผจก.ออนไลน์ เว็บประชาชาติ</p>	<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกปี 2561 มีผู้ป่วยรวม 84,890 ราย เสียชีวิต 109 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ นครปฐม นครสวรรค์ สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช และภูเก็ต กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุด คือ 10-24 ปี และกลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุด คือ 15-24 ปี ส่วนปี 2562 ตั้งแต่ 1-9 ม.ค. 2562 พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 3 ราย ในนครศรีธรรมราช นครราชสีมา และสงขลา ทั้งนี้ วิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ปฏิญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน</b></p> <p>-เสนอบทความว่า นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการ สวช. กล่าวถึงการจัดทำปฏิญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน ว่า ที่ประชุมอาเซียนระดับกลุ่มสุขภาพอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการขับเคลื่อนและผลักดันการสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงได้สำเร็จนั้น เป็นผลจากการทำงานอย่างหนักและทุ่มเทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หากที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน และที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 พิจารณาและเห็นชอบร่วมกันให้จัดทำปฏิญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน จะถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในด้านสาธารณสุขของไทยและอาเซียน</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สิ่งประดิษฐ์จากถุงน้ำยาล้างไต</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย และกล่าวว่า ภาพรวมของประเทศ มีถุงน้ำยาล้างไตผ่านช่องทางที่ใช้แล้วมากกว่า 25 ล้านถุง หากยังไม่ได้ทำความสะอาดจะขายได้กิโลกรัมละประมาณ 4-5 บาท แต่ถ้าทำความสะอาดแล้วจะกิโลกรัมละ 15 บาท ซึ่งถุงน้ำยาล้างไตใช้พลาสติกเกรด A ในการผลิต จึงเห็นว่าน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตบางกลุ่มจึงนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ อาทิ กระเป๋า เป้ใส่ของ ผ้ากันเปื้อน ที่นอนลม หมอน เป็นต้น ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บ newplus เว็บแนวหน้า</p>	<p><b>พัฒนาต้นแบบเมืองสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า หลังรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับเลือกเป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ ได้พัฒนาหลายด้านเพื่อเป็นต้นแบบเมืองสมุนไพร รวมถึงยกระดับการให้บริการในเชิงการทำ บิซิเนสโมเดล ได้แก่ อภัยภูเบศรเดย์สปา ต้นแบบร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคัดสรรสมุนไพรในท้องถิ่นมาประกอบอาหาร สำหรับก้าวต่อไปคือ ตั้งเป้าหมายการให้บริการของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยผลักดันให้ จ.ปราจีนบุรี เป็นจุดหมายของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยครบวงจร ในปี 2562 ได้วางแผนเริ่มต้นการส่งเสริมให้ ภูมิภูเบศร เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของปราจีนบุรี มีการให้บริการครบวงจร ทั้งแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานไทย สวนสมุนไพร ร้านเครื่องสำอางสุขภาพ แหล่งเรียนรู้สาธิตฝึกอบรมกิจกรรมจากสมุนไพร ห้องพักในบรรยากาศธรรมชาติ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ กล่าวถึง การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ว่า เป็นการจัดงานฯ ภายใต้แนวคิด "24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล : Local to Global" ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. 2562 บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา จ.สมุทรปราการ โดยมอบหมายให้สจ.สมุทรปราการเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>นพ.สรรพพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การจัดงานปีนี้ จะเน้นการนำเสนอกรอบแนวคิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสมุนไพรไทยให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติรู้จัก เชื่อมมั่น และชอบใช้สมุนไพรไทย ที่เป็นมรดกทางการแพทย์ที่จะนำสู่การประกาศเป็นมรดกของมนุษยชาติของยูเนสโก รูปแบบการให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย หรือแผนไทย First ที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรไทย คุณภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สันติต บุญยะสง นพ.สสจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ไทยมีผู้เสียชีวิต 17 ราย ใน 14 จังหวัด สาเหตุเกิดจากการขาดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรค เมื่อถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แล้วไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน สสจ.สมุทรสงคราม จึงร่วมกับเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผนึกกำลังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p>	<p><b>กทม.บริการวัคซีนไวรัสโรต้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้าแก่เด็กไทยที่มีอายุ 2 เดือนที่อาศัยอยู่ในกทม. ในศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เพื่อช่วยลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุ 2 เดือน ไปหยอดวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. โทร 0-2203-2887-9 ในวันและเวลาราชการ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ bugaboo เว็บไซต์ kapook ทีวีช่อง 3</p>	<p><b>พยาบาลรพ.ท่าคันโทประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกอ้อย บนถนนน้ำพอง-ไทยเจริญ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เกิดไฟไหม้ทั้งคัน เสียชีวิต 2 ราย คือ นายจิรพันธ์ มูลปลา อายุ 31 ปี และนางจรรยา มูลปลา อายุ 31 ปี สามเณร-ภรรยา ทำงานอยู่ที่รพ.ท่าคันโท สอบถามเบื้องต้นทราบว่า ทั้งสองคนขับรถกลับบ้านและขับมาด้วยความเร็ว จนมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางตรงและค่อนข้างมืด ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด            เดลินิวส์ Newtv, 77            kaoded เว็บไซต์รัฐ            ผจก.ออนไลน์            เว็บไซต์            เว็บ kapok One31.net            INNบ้านเมืองออนไลน์</p>	<p><b>เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ อ.กฤษณารายณ์</b></p> <p>-เสนอข่าว มีชายในบ้านโนนบุพผาและบ้านดงเหนือ อ.กฤษณารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เสียชีวิตติดต่อกัน 3 ราย โดยไม่ทราบสาเหตุ ชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากผีแม่ม้าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.กฤษณารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างประสานงานกับรพ.ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหาสาเหตุการเสียชีวิต และเตรียมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกับประชาชน</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch